

**บาท/ดอลลาร์เข้านี้แกว่งในกรอบแคบ, ตลาดรอดูข้อมูลศก.-เลือกตั้งสหรัฐ**

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัวจากเมื่อวาน ขณะที่ตลาดยังคงรอปัจจัยใหม่ จากทั้งข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ และการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ในสัปดาห์หน้า

\*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวรับที่ 35.10 และแนวต้านที่ 34.90

\*ดอลลาร์ขยับลงเล็กน้อยในช่วงเช้าวันนี้ ขณะที่นักลงทุนมุ่งความสนใจไปยังการหาเสียงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงสุดท้าย

\*โพลล์รอยเตอร์/อ็อปซอส ที่ออกมาในวันจันทร์ระบุว่า นางฮิลลารี คลินตัน ซึ่งเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครต ได้คะแนนนิยมเหนือนายโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งเป็นคู่แข่งจากพรรครีพับลิกันราว 5%

\*คะแนนนำของนางคลินตันขยับลงเพียงเล็กน้อย หลังเอฟบีไอประกาศในสัปดาห์ที่แล้วว่า เอฟบีไอกำลังสอบสวนอีเมลที่เกี่ยวข้องกับนางคลินตัน

\*ข่าวเรื่องเอฟบีไอ ส่งผลลบต่อดอลลาร์ โดยดอลลาร์เคยได้รับแรงหนุนในช่วงก่อนหน้านี้ จากการคาดการณ์ที่ว่า นางคลินตันจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง และดอลลาร์ยังได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 13-14 ธ.ค.

\*ดอลลาร์/เยนขยับลงเล็กน้อย ก่อนที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) จะประกาศผลการประชุมในช่วงต่อไปในวันนี้ โดยนักลงทุนคาดว่า บีโอเจจะตรึงนโยบายการเงินไว้ตามเดิม หลังจากเพิ่งปรับเปลี่ยนนโยบายครั้งใหญ่ในเดือนก.ย.

\*นักลงทุน คาดว่า นายฮารุฮิโกะ คูโรดะ ผู้ว่าการบีโอเจ มีแนวโน้มที่จะส่งสัญญาณว่า แม้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรของบีโอเจอาจจะแกว่งตัวในอนาคต บีโอเจก็จะไม่ปรับลดขนาดการเข้าซื้อพันธบัตรลงอย่างรุนแรงในเร็ว ๆ นี้

\*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2.45 พันล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 2.96 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 2.74 พันล้านบาท

- \*09.08 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 34.999/35.012 จาก 34.996 เมื่อวาน
- \*บาท/ยูโร อยู่ที่ 38.372/404 จาก 38.395 เมื่อวาน
- \*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 104.79/82 จาก 104.81 เมื่อวาน
- \*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.0964/65 จาก 1.0979 เมื่อวาน

"เข้านี้ยังนิ่งๆ อยู่ ก็คงต้องรอดูพวกตัวเลขของสหรัฐ และผลการเลือกตั้งในสัปดาห์หน้า ที่น่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาด move มากขึ้นได้" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้